



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๕๗๐

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิศย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่ง ผว.กทท. คนที่ ๑๗ อย่างเป็นทางการ	matichon mgronline Siamrath naewna dailynews mcot ch๗ ch๓plus sanook bangkokbiznews tnnthailand innews thestandard prachatai pptvhd๓๖ isranews ๗๗kaoded nationtv moneyandbanking thaipbsworld js๑๐๐ thansettakij siamrath bangkokbiznews thaipost banmuang thestandard	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผว.กทท. จากนั้นได้ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทท. นำคณะผู้บริหาร กทท.เข้ารับมอบนโยบาย ๒๑๔ ข้อ</p> <p>- จากนั้นได้เปิดตัวทีมผู้บริหาร กทท. ประกอบด้วย รผว.กทท. ได้แก่ นายจกัณพันธ์ ผิวงาม รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล ผศ.ทวิดา กมลเวช และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ คณะที่ปรึกษาของ ผว.กทท. ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล (ประธานที่ปรึกษาของ ผว.กทท.) ผศ.เกษรา วัฒนลักษณ์ภาคย์ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันท์ พล.ต.อ.อดิศักดิ์ งามจิตสุขศรี น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี นายภาณุมาศ สุขอัมพร และนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ เลขาธิการ ผว.กทท. นายภิมุข สิมะโรจน์ และผู้ช่วยเลขานุการ ผว.กทท. ประกอบด้วย นายเอกวรัญญู อัมระปาล (โฆษกของ กทท.) นางสาวศนิ จิวจินดา นายสิทธิชัย อรัญยกานนท์ และนายจิรัฐ ม้าไว</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- รับมอบนโยบายจาก ผว.กทท. ในการเข้ารับตำแหน่ง ภายหลังกะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้ง</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามนโยบาย ผว.กทท. ภายหลังกเข้ารับตำแหน่ง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๒	ผว.กทท. ประกาศ ๔ นโยบาย เร่งด่วน ภายหลังกเข้ารับตำแหน่ง	js๑๐๐ thestandard topnews ch๗ one๓๑ kapook matichonweekly dailynews khaosod naewna mcot m๒fnews hfocuse thansettakij isranews thaipublica bangkokpost	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวว่า ภารกิจเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการทันทีคือ (๑) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (๒) ความปลอดภัยด้านการจราจรและการข้ามทางม้าลาย (๓) การแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย ซึ่งจะยึดนโยบายเดิมที่ กทท.เคยประกาศไว้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ (๔) ปัญหาเรื่องสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียว ซึ่งจะเชิญบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด มาให้ข้อมูล เพื่อเตรียมรายละเอียดก่อนหารือกับกระทรวงมหาดไทยต่อไป</p> <p>ส่วนแนวทางแก้ปัญหาคนไร้บ้าน จะเปิดบ้านอิมใจ บริเวณประปาแม่ศรีอีกครั้ง โดย กทท.ต้องดูแลไม่ให้คนไร้บ้านไร้โอกาส ทั้งเรื่องสุขภาพกายและใจ ขณะเดียวกันจะตั้งคณะทำงานศึกษานโยบายการย้ายศาลาว่าการ กทท.ไปอยู่ที่ดินแดง โดยต้องศึกษาให้รอบด้าน เนื่องจากลานคนเมืองเป็นพื้นที่สำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้และจะเริ่ม</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เดินหน้าดำเนินการตามภารกิจเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ ผว.กทท. ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ทำงานผู้ว่าฯ สัญจร คาดภายใน ๑ ปี จะครบทั้ง ๕๐ เขต โดยในวันจันทร์-ศุกร์ จะติดตามนโยบายการทำงาน ส่วนเสาร์-อาทิตย์จะลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน ซึ่งการลงพื้นที่ขอให้แบบเรียบง่าย		
๓	กทม.Kick off ปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้นแรก จากล้านต้น เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง สีเขียว	matichon khaosod siamrath mgronline workpointtoday innews amarintv ๗๗kaoded thestandard	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวหลังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้น ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่ว กรุงเทพฯ และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๒๕๖๕ ว่า กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) พร้อมภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะและพื้นที่ว่างในกรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่วมมือร่วมใจ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพฯ โดยร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ โรงแรม และประชาชนผู้ใช้บริการสวนเบญจกิติ ๑๕๐ คน ร่วมกิจกรรม สำหรับการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรม Kick off ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง โดยแบ่งการปลูกเป็น ๔๐๐ ต้น/เขต/สัปดาห์ เพื่อให้ครบล้านต้นใน ๔ ปี และแบ่งแนวความคิดการดำเนินการ ดังนี้ (๑) ปลูกเพื่อลดฝุ่นและมลพิษ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของประชาชนหนาแน่น เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดักจับมลพิษและฝุ่น (๒) ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนหนาแน่น (๓) ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง โดยหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและรุกขกรประจำเขต จัดทำแนวทางการปลูกต้นไม้ การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน สภาพอากาศ (๔) ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในกรุงเทพฯ เพาะกล้าไม้ โดย กทม.เป็นผู้รับซื้อ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และ (๕) ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อม ๆ กัน โดยแจกกล้าให้นักเรียน และประชาชนที่สนใจปลูกคนละ ๓ ต้น และจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ ให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้กรุงเทพฯ	<u>ด้านบวก</u> - ชับเคลื่อนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ
๔	กทม.พร้อม สนับสนุน Pride Month ๒๐๒๒ สามย่าน	matichon thestandard bangkokbiznews innews chplus thairath thesender mgronline	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวหลังร่วมงาน 'Samyam Mitr Pride ๑๐๐% Love' #เพราะความรักมีหลากหลาย ที่ห้างสรรพสินค้าสามย่าน มิตรทาวน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิ.ย.๖๕ เพื่อร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ ยินดีในความหลากหลาย และปลดปล่อยความเป็นตัวเองให้เต็มที่ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานที่จัดทั่วโลกในเดือนมิถุนายน เพื่อให้เกิด	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	มิตรทาวน์ เนรมิตพื้นที่สีเขียว ใส่ใจเท่าเทียม ยอมรับความหลากหลายทางเพศวิถี	bangkokbiznews twitter.com/workpoint twitter.com/thestandardth	ความเข้าใจ และใส่ใจในความหลากหลายทางเพศ ซึ่ง กทม.ยินดีให้การสนับสนุน โดยอาจมีนโยบายให้ข้าราชการ กทม.สามารถแต่งกายตามเพศวิถี ซึ่งการแต่งกายเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล ขอให้ยังปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ อาจจะให้บริการด้านจิตวิทยา และฮอโรโมนที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องการ การให้ความปลอดภัย ในยามวิกาล จัดโซนปลอดภัย เรื่องนโยบาย ๑๒ เฟสดีวิล Pride month		ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๕	กทม.เน้นย้ำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	แนวหน้า สยามรัฐ naewna.siamrath	- นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผอ.สำนักเทคนิค (สนท.) กทม. กล่าวว่า กทม.ได้กำชับเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติของสถานบริการ/สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ทั้งนี้ ตามที่ ศบค. มีมติผ่อนคลายมาตรการให้เปิดกิจการผับ บาร์ คาราโอเกะในพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ ซึ่งกรุงเทพฯ เป็น ๑ ใน ๑๗ จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ยังคงจัดชุดตรวจบูรณาการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของ กทม. ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยสถานประกอบการดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ภายใต้มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องผ่านการประเมินตนเองโดยแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid ๒+ และปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ตลอดจนพนักงานผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เมื่อสามารถเปิดและดำเนินการได้ โดยจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ส่วนประเภท อาบ อบ นวด ต้องสวมหน้ากากอนามัย หากตรวจพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและสั่งปิดทันที	<u>ด้านบวก</u> - เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติของสถานบริการ/สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๖	ถนนเทิดราชัน-เชิดวุฒากาศ	เดลินิวส์ dailynews	- นายไพฑูริ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน-ถนนเชิดวุฒากาศว่า ปัจจุบัน	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามความคืบหน้าโครงการ	- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	คาดแล้วเสร็จ ส.ค.นี้		ภาพรวมโครงการมีความคืบหน้าร้อยละ ๖๓ โดยผู้รับเหมาอยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการผู้รับจ้างให้เร่งรัดงานก่อสร้างผิวจราจร งานคันหิน และทางเท้า สะพานข้ามคลองเปรมประชากรให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อคืนพื้นที่การจราจรให้กับประชาชนใช้งานปกติ	ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน	ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน-ถนนเชิดวุฒากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๗	นายรัฐมนตรี กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบสถานบันเทิงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19- เฝ้าระวังคลัสเตอร์ใหม่อย่างใกล้ชิด	ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์ สยามรัฐ thairath dailynews khaosod matichon naewna thaipost	- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหมกำชับให้หน่วยงานติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) หรือ ศบค.มีมติให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ โดยต้องผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID ๒Plus และยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตาม COVID Free Setting ได้แก่ (๑) เปิดให้บริการ จำหน่าย บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. งตกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด (๒) ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการ ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข้มกระตุ้น ตรวจ ATK ทุก ๗ วัน (๓) ผู้ประกอบการต้องจัดให้ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการที่ต้องรับตามเกณฑ์และเข้มกระตุ้นเท่านั้น รวมทั้งกำชับผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แม้สถานการณ์โควิด 19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการระบาดจากคลัสเตอร์ใหม่โดยเด็ดขาด	<u>ด้านบวก</u> - ประธานความร่วมมือ กวดขัน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่กรุงเทพฯ หลังอนุญาตให้เปิดบริการ อย่างต่อเนื่อง	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กวดขัน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่กรุงเทพฯ หลังอนุญาตให้เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๕ อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์